



บันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ต่อท้ายข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

ทำที่ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วันที่ 9 มกราคม 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (“หน่วยงาน”) ได้ทำข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 และบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 ซึ่งรวมเรียกว่า “ข้อตกลง” กับ ธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”) นั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน กับ ธนาคาร ตกลงกันยกเลิกวิธีปฏิบัติในเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดให้หน่วยงาน ดำเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าตอบแทน และหรือเงินได้อื่นของผู้ค้าประกันที่ได้รับจากทางหน่วยงาน นำส่งชำระหนี้แทนผู้กู้ เมื่อหน่วยงานไม่สามารถหักเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าตอบแทน และหรือเงินได้อื่น ให้ธนาคารได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้ใช้วิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้แทน

“หากเป็นการกู้เงินโดยใช้บุคคลค้าประกัน หน่วยงานจะดำเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าตอบแทน และหรือเงินได้อื่นของผู้ค้าประกันนำส่งชำระหนี้แทนผู้กู้ ตามหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่นที่ผู้ค้าประกันได้ทำไว้กับหน่วยงาน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากธนาคาร ถ้าหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าตอบแทน และหรือเงินได้อื่นของผู้ค้าประกันได้ ให้แจ้งธนาคารทราบเป็นหนังสือทันที

กรณีผู้กู้รายใดพ้นจากการเป็นข้าราชการ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามหน่วยงานจะแจ้งให้ธนาคาร ทราบเป็นหนังสือทันที และให้ถือว่าธนาคารและหน่วยงานพ้นจากหน้าที่ และข้อผูกพันใด ๆ ตามข้อตกลงนี้เฉพาะผู้กู้ รายนั้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวเป็นต้นไป”

บรรดาเงื่อนไขและข้อสัญญาที่กำหนดไว้ในข้อตกลง และหรือบันทึกอื่นใดที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อตกลง ก่อนบันทึกนี้ ซึ่งมีได้ถูกยกเลิกแก้ไข หรือเพิ่มเติมโดยบันทึกนี้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป และให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วน หนึ่งของข้อตกลงด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นายอิสรระ วงศ์รุ่ง)

รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

กลุ่มลูกค้าบุคคล

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นางบุษกร กำพาลีชิตพัฒน์)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้าบุคคล

(นางสุปราณี สิงห์โตทอง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่